

DIGITAL LIBRARY NEWS



สำนักหอสมุด

ปณิธาน : ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ปีที่ 11 ฉบับที่ 60 ม.ค.-ก.พ.55

<http://e-library.siam.edu>



เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2555 สำนักหอสมุดขอน้อมเกล้าฯอัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2555 ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแต่ พสกนิกรชาวไทย มาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ขอให้ทุก ๆ ท่านจงประสบ แต่ความสุขความเจริญ และ โชคดีตลอดปีใหม่และตลอดไปค่ะ

และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และคุณวุฒิปบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ประสบ ความสำเร็จในการศึกษาและได้เข้าร่วมรับปริญญา บัตรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม

วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัย ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ก็ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคนจงประสบแต่ ความสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว ดังเช่นที่ ๆ บัณฑิตรุ่นก่อน ๆ ของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด

ปีใหม่นี้ ทางสำนักหอสมุดได้จัด “มุมหนังสือเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งได้รับเป็นอกินันทนการจาก “The Nippon Foundation” มาไว้ให้ผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างจุเป็นจำนวนกว่า 100 เล่ม ซึ่งเป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ โดยได้จัดไว้ที่มุมโซฟา ณ บริเวณห้องโถงห้องสมุด ชั้น 2 นอกเหนือไปจากการจัดนิทรรศการ “สยาม...นาม มงคล” ในตอนต้นของภาคการศึกษาที่ 2 นี้



นอกจากนี้ เรายังได้เตรียมการจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการเชิงพาณิชย์ Online ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ และนักศึกษาในช่วงภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ดังเช่นที่ผ่านมา ได้แก่ฐานข้อมูล EBSCO, Science Direct, มติชนออนไลน์ ให้กับ นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขณะนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะประกาศผล “นัก อ่านดาวทองของสยาม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งทางสำนักหอสมุดได้ เติ้งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมาตลอดจึงได้เสนอรางวัลให้กับผู้ใช้ห้องสมุดในทุกกลุ่มทุกระดับที่มีสถิติการยืมทรัพยากรฯ สูงสุดในทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา “นักอ่านดาวทองของสยาม ประจำปีการศึกษา 2553” เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะเภสัชศาสตร์ และอันดับรองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้น ปีนี้คณะเดิมยังคงจะรักษาแชมป์ไว้ ได้หรือไม่ หรือจะเป็นแชมป์มาจากคณะใหม่ก็ต้องมาลุ้นกันดู อย่าลืมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ชัยชนะในครั้งนี้ ยังคงมีเวลาอีกทั้ง ซัมเมอร์ค่ะ

ข่าวน่ารู้

ก็ได้ประกาศผลเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะคะ สำหรับรายชื่อศิลปินผู้มีความสามารถซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2554” ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขา 9 รางวัล ดังนี้

1. สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่



★ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (จิตรกรรม) ★ นายเมธา บุญนาค (สถาปัตยกรรม) ★ นายทองร่วง เอมโอษฐ์ (ประณีตศิลป์ - ศิลปะปูนปั้น)

2. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่



★ นายประภัสสร เสวิกุล (นิยาย และกวีนิพนธ์)

★ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์)

3. สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่



★ นางรจนา พวงประยงค์
(นาฏศิลป์ไทย - ละคร)



★ นายนคร ถนอมทรัพย์
(ดนตรีสากล - ประพันธ์ และขับร้อง)



★ นายเศรษฐา ศิระฉายา
(ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)



★ รองศาสตราจารย์สดใจ พันธุมโกมล
(ละครเวที และละครโทรทัศน์)

ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 โดยได้จัดให้มีการแสดงของศิลปินแห่งชาติผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็น “วันศิลปินแห่งชาติ” ณ โรงละครอักษรา ลิงส์พาวเวอร์ และได้เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2554 ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ HALL OF MIRROR ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้ที่

<http://highlight.kapook.com>

<http://www.innnews.co.th>

<http://www.culture.go.th>

<http://e-library.siam.edu> สืบค้นที่ฐานข้อมูลมติชน